

การประชุม World Economic Forum on East Asia ได้จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2553 ณ นครโซลิมินท์ ประเทศเวียดนาม การประชุม World Economic Forum (WEF) on East Asia เป็นการประชุมร่วมในภูมิภาคและเป็นส่วนหนึ่งของ World Economic Forum ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 19 หัวข้อการประชุมในปีนี้เป็น "Rethinking Asia's Leadership Agenda" โดยมีการอภิปรายร่วมกันถึงความจำเป็นที่ต้องจัดโครงสร้างกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการในภูมิภาคและในโลก เนื่องจากในปัจจุบัน ประชาคมโลกประสบปัญหาความท้าทายต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบการบริหารจัดการของโลกที่ขาดประสิทธิภาพ และการใช้มาตรการ กีดกันทางการค้า ซึ่งภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกจะต้องมีบทบาทสำคัญมากขึ้น และอาเซียนมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค เนื่องจากการพัฒนาเป็นประชาคม มีระบบเศรษฐกิจที่มี พลวัต และมีเครือข่ายใกล้ชิดกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภูมิภาค โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำภาครัฐ นักธุรกิจชั้นนำ และผู้นำจากภาควิชาการ รวมทั้งสื่อมวลชนชั้นนำเข้าร่วมประมาณ 400 คน รวมทั้ง นายกรัฐมนตรีและคณะบุคคลสำคัญจากไทยซึ่งประกอบด้วย นายเกียรติ สิทธิอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย นายอิสรา สุนทรวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

การประชุมดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2553 ได้ให้ความสำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้

▪ Thai prime minister calls for reconciliation, but firm on rule of law

นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวกับผู้เข้าร่วมการประชุมว่า ประเทศไทยกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหลังจากมีการแทรกแซงของผู้ต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรงที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ นายกษ ใต้กล่าวว่า ไทยจะจัดการเลือกตั้ง เร็วขึ้น แต่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต้องสอดคล้องรับกับแผนปรองดองด้วย รวมทั้ง นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้อาศัยในประเทศไทยทุกคนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในความพยายามดำเนินการตามแผนการปรองดองแห่งชาติครั้งนี้ เพราะถ้าทุกคนให้การร่วมมือ ปัญหาต่าง ๆ ทั้งหลายจะสามารถแก้ไขได้



▪ Asian leaders call for greater role in global governance

ผู้นำอาเซียนเรียกร้องบทบาทที่มากขึ้นในโลกาภิวัตน์

- นายกรัฐมนตรีของเวียดนามกล่าวว่า โอกาสใหม่ ๆ ได้เริ่มขึ้นแล้วในเอเชียตะวันออก ดังนั้น เอเชียควรรับบทบาทในโลกาภิวัตน์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ภูมิภาคได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก แต่เรายังต้องทำงานเพื่อผลักดันการฟื้นฟูภาวะปกติครั้งนี้มุ่งเป้าให้เกิดการเติบโตด้านเศรษฐกิจเรื่อย ๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเท่าเทียม และช่วยแก้ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ

- นายกรัฐมนตรีของลาว กล่าวว่า หลายประเทศในภูมิภาคได้เรียนรู้บทเรียนจากวิกฤติทางการเงินของเอเชียและวิกฤติการเงินของโลกในช่วงปี 1997 ซึ่งช่วยให้หลายประเทศคำนึงถึงแนวทางการเติบโตที่ยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ เชื่อว่า ด้วยความพยายามและความร่วมมือกันในภูมิภาคจะช่วยให้เอเชียสามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

- นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา กล่าวว่า การที่ประเทศจีนและอินเดียเริ่มมีอำนาจในเศรษฐกิจโลกนั้น ไม่ควรถูกมองว่าเป็นสิ่งท้าทายต่อการแข่งขันของประเทศอื่นในเอเชีย เพราะสิ่งท้าทายอยู่ภายในแต่ละประเทศ ประเทศไหนให้ความสนใจและตอบสนองต่อโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะได้ประโยชน์ แต่ประเทศไหนยังประสบแต่ความยุ่งยากปัญหาโครงสร้างและปัญหาภายในประเทศก็จะไม่ได้รับประโยชน์

- ตัวแทนผู้นำจากจีน กล่าวว่า ในวิกฤติที่ผ่านมา ประเทศอาเซียนถือว่าเป็นน้ำมันหล่อลื่นให้แก่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ กล่าวเพิ่มว่า เอเชียและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกต้องร่วมกันทำงาน เพื่อโลกที่สงบและก้าวหน้าขึ้นพร้อมกันนี้ ได้เรียกร้องให้ประเทศในเอเชียพัฒนากลยุทธ์สำหรับการพัฒนาการเติบโตหลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ผ่านไป และดำเนินการความร่วมมือกันต่อไปเรื่อย ๆ รวมทั้งควรพิจารณาบทบาทของภูมิภาคที่มากขึ้นในข้างหน้าด้วย

▪ Regional integration will enhance East Asian stability

ในเวทีอภิปรายร่วมของผู้นำทางธุรกิจและทางรัฐบาลของการประชุม WEF on East Asia กล่าวว่า การรวมตัวกันในภูมิภาคทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจเอเซียตะวันออกในการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของโลก ถึงแม้เอเซียตะวันออกจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกอย่างยอดเยี่ยม แต่ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นว่าประเทศทั้งหลายในภูมิภาคควรดำเนินการตามขั้นตอนความร่วมมือกัน เพื่อยืนยันว่าภูมิภาคจะยืนอยู่ ในตำแหน่งที่ดีขึ้น สามารถเผชิญและก้าวทันเหตุการณ์ต่างๆ ที่สับสนวุ่นวายต่อไปได้

▪ Government – business partnerships key to clean and inclusive growth

พันธมิตรระหว่างรัฐบาลและธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมและเพื่อสิ่งแวดล้อม ตามเวทีการประชุมของผู้นำภาคธุรกิจและภาครัฐบาล กล่าวว่า เอเซียจำเป็นต้องสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมและเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมมือดังกล่าวควรอาศัยทั้งสิ่งกระตุ้นจูงใจและเงินอุดหนุนสำหรับทำวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างประเทศอาเซียนในการเร่งอนุมัติเห็นชอบสินค้า/บริการเพื่อสิ่งแวดล้อม (green products and services) ตลอดจนการเปลี่ยนความคิดของผู้บริโภคและพนักงานบริษัทในเรื่องการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในห้าประเทศที่ถูกพิจารณาว่ามีความอ่อนแอมากที่สุดต่อเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เวียดนามมี แผนระยะสั้นและระยะยาว และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด ซึ่งมีโครงการสำคัญมากมาย รวมทั้งการปลูกป่า หยุดการตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย และการทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านปกป้องแม่น้ำโขง และสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการธุรกิจ

- ตัวแทนผู้นำของประเทศญี่ปุ่น เรียกร้องให้รัฐบาลทั้งหลายเร่งเห็นชอบเรื่องสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการกลมกลืนให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาล อาทิ ให้สิ่งกระตุ้นจูงใจด้านการเงินแก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างบริษัทท้องถิ่นและสถาบันการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านนี้ เป็นต้น

- รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้ กล่าวว่า ประเทศเกาหลีใต้ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและผลิตสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ประเทศจะแบ่งงบประมาณ 2% ของ GDP ประเทศ ทุก ๆ ปีในการวิจัยและพัฒนาและรณรงค์แก่ธุรกิจและผู้บริโภค

▪ Agriculture in Vietnam gets a boost with new public-private project

การเกษตรในเวียดนามได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดย 12 บริษัทต่างชาติได้ร่วมมือกันกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อสร้างหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการเติบโตด้านการเกษตรในประเทศให้ยั่งยืน โดยหน่วยงานเฉพาะกิจจะหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารและความยั่งยืนของการเกษตรทั่วประเทศ แรกเริ่มหน่วยงานเฉพาะกิจนี้จะทำงานเพื่อประสานให้เกิดการลงทุนร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการเกษตร โดยคำนึงถึงความสำคัญเรื่องการผลิตการเกษตรให้สูงและเกษตรกรได้รับประโยชน์นอกจากนี้ หน่วยงานเฉพาะกิจนี้จะดำเนินงานตามแผนทั้งระดับเชิงกลยุทธ์และระดับการปฏิบัติงาน

▪ Leaders call for collaboration to address global crisis in education*

ผู้นำเรียกร้องความร่วมมือเพื่อร่วมกันจัดการกับปัญหาวิกฤติโลกด้านการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการขยายกว้างของทักษะในทั่วโลกและการขาดแคลนผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับโลกและควรถูกกล่าวอย่างเร่งด่วนผ่านการร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรมและสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา ตัวแทนผู้นำประเทศอินโดนีเซียกล่าวว่า การสร้างชาติ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่พวกเขายังล้มเหลวในการพัฒนาด้านนี้อยู่

***วิกฤติโลกด้านการศึกษา**ที่กำลังเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจในเวทีการประชุมครั้งนี้ สอดคล้องกับการรายงานฉบับพิเศษโดยธนาคารโลก เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2553 โดยในรายงานระบุว่า การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นตัวจักรสำคัญของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคุณภาพการศึกษาของไทยเรานั้นยังคงประสบกับปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการศึกษาต่อ และการขาดแคลนทักษะระดับสูง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชากรมีรายได้ไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น นโยบายและทัศนคติของรัฐบาลที่มีต่อเรื่องการพัฒนากระบวนการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้น อนาคตของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจคงจะประสบความสำเร็จได้ยาก

▪ **World Economic Forum on East Asia closes, calls for greater Asian leadership role in global affairs**

การปิดประชุม WEF on East Asia ในครั้งนี้ปิดไปพร้อมกับการที่ผู้เข้าร่วมประชุมต่างเน้นย้ำความต้องการให้ผู้นำทั้งหลายในเอเชียเพิ่มบทบาทให้มากขึ้นในเวทีโลกรวมทั้งการอภิปรายเรื่องการเงินทั่วโลกและการค้านานาชาติ ตลอดจน เห็นพ้องต้องกันว่าภูมิภาคได้ฟื้นฟูสถานะปกติอย่างรวดเร็วจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก แต่ความท้าทายยังคงซับซ้อน และเอเชียยังคงประสบกับจุดอ่อนด้านความเสี่ยงโลก (Global Risks) อยู่

